



ที่ นธ ๐๐๑๗.๓/ว ๒๗๓๗

ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และเทศบาลเมืองทั้งสามแห่ง

ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๐๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู สมรรถภาพด้านต่าง ๆ แก่คนพิการทางสติปัญญา ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว และสังคม ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ในโอกาสวันคล้าย วันก่อตั้งมูลนิธิ (๑๔ กรกฎาคม) คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศนังกงทัพบก กำหนดจัดรายการพิเศษในวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิ ภายใต้ชื่องาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนังกงทัพบก ช่อง ๕ เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาภายใต้ความดูแลของมูลนิธิ ได้อย่างทั่วถึง

ในการนี้ เพื่อให้การร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิ ในงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมูลนิธิ จะประชาสัมพันธ์และออกตัววิ่งรายนาม ผู้บริจาคในรายการพิเศษดังกล่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศนังกงทัพบก ช่อง ๕ ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินในการบริจาค สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถโอนเงินร่วมบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรีเลขที่บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๔๙-๒-๐๑๕๘๖-๗ ทั้งนี้สามารถส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมที่อยู่ สำหรับการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ ID Line: ๐๙๕๕๕๐๖๘๑๒

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย



สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๖



มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

The Foundation for the Welfare of the Mentally Retarded of Thailand under the Royal Patronage of the Queen

362 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2215-0781-5 โทรสาร 0-2215-0786

362 Phetchaburi Road, Ratchathewi Bangkok 10400 Tel. 02-2150781-5 Fax. 0-2215-0786

www.fmrth.com E-mail: fmrth@hotmail.com



ที่ ม.ป.อ. 142/2567

3 พฤษภาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคในงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ประจำปี 2567

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ด้วย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนเผยแพร่วิธีการป้องกันเพื่อลดอัตราการเกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

มูลนิธิฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาของประชากรที่พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเป็นปัญหาในการพัฒนาประเทศโดยรวม มูลนิธิฯ จึงได้จัดให้มีบริการพัฒนาศักยภาพแก่คนพิการทางสติปัญญา โดยการจัดตั้งศูนย์บริการขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 11 แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง และในส่วนภูมิภาคอีก 5 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สระบุรี และปัตตานี นอกจากนี้ยังได้ขยายการบริการลงสู่ชุมชน โดยการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนทั้งประจำและเป็นครั้งคราว ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ราย การดำเนินงานของมูลนิธิฯ นับได้ว่าช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เงินทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อาศัยจากการรับบริจาคเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรายได้ในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ โดยในแต่ละปีจะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯ (14 กรกฎาคม) คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก กำหนดจัดรายการพิเศษในวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิฯ ภายใต้ชื่องาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 - 16.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ช่อง 5 เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการทางสติปัญญาภายใต้ความดูแลของมูลนิธิฯ ได้อย่างทั่วถึง

ในการนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอเชิญ ท่านและหน่วยงานในสังกัดร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ ในงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมูลนิธิฯ จะประชาสัมพันธ์และออกตัววิ่งรายนามผู้บริจาคในรายการพิเศษดังกล่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ช่อง 5 ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ โดยผู้มีจิตศรัทธาท่านสามารถโอนเงินร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี **มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-2-01586-7** ทั้งนี้ สามารถส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ได้ที่ ID Line: 0955506812

คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการจัดงานฯ หวังในความกรุณาของท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายสม วงศาสุลักษณ์)

ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์